



BẢN TIN

THÔNG BÁO NỘI BỘ

HUYỆN ỦY YÊN DŨNG

TÀI LIỆU PHỤC VỤ SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 4 - 2024



NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

- Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Tám gương công an tiêu biểu
- Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo của Huyện ủy quý I/2024
- Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2024

Số 3

2024



Đ/c Lê Ánh Dương – Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện



Đ/c Thạch Văn Chung-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

KHÁT VỌNG GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Lúc sinh thời, Người đã khẳng định với toàn thể dân tộc Việt Nam với lương tri thế giới: “Miền Nam Việt Nam là thịt của thịt chúng tôi, là máu của máu chúng tôi”.

Ngày 07/5/1954, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ toàn thắng, cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, một nửa đất nước sạch bóng quân thù, song cả dân tộc vẫn chịu nỗi đau chia cắt do âm mưu và hành động xâm lược của đế quốc Mỹ. Hòa bình lập lại trên miền Bắc nhưng trái tim Hồ Chí Minh chưa phút nào yên, vì miền Nam còn bị quân thù giày xéo. Người luôn trăn trở khôn nguôi về miền Nam, về sự nghiệp giải phóng đất nước vẫn còn chưa hoàn tất. Giải phóng miền Nam, thống nhất non sông, trở thành mục tiêu hàng đầu của mọi người Việt Nam yêu nước và đó cũng chính là quyết tâm không gì lay chuyển được của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.



Ảnh tư liệu

Cách mạng nước ta đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn canh cánh nỗi niềm với miền Nam thân yêu “Hình ảnh miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”. Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong Người cháy bỏng hơn lúc nào hết. Đối với Người “Một ngày Tổ quốc chưa thống nhất, miền Nam chưa được giải phóng là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Để biến khát vọng đó thành hiện thực, Người cùng Trung ương Đảng luôn trăn trở tìm đường lối, phương pháp cách mạng cho từng giai đoạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khi chào mừng Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ tư, nói

đến đồng bào miền Nam đang anh dũng phấn đấu trong hoàn cảnh rất khó khăn, Hồ Chủ tịch nghẹn ngào, cảm động: “...Trong những lúc đó, toàn thể đại biểu đều im lặng, ngậm ngùi, nhiều vị rung rung nước mắt. Điều đó càng chứng tỏ: miền Nam là ruột thịt, xương máu của chúng ta”.

Ngày 06/7/1956, trong thư gửi đồng bào cả nước, Người đã viết: “Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta”. Đầu năm 1959, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 đã xác định: con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Năm 1962, tiếp Đoàn đại biểu miền Nam ra thăm miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ mong muốn miền Nam sớm được giải phóng để Người vào

☞ thăm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thân yêu ở miền Nam. Đầu năm 1965, bị thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh vào trực tiếp tham chiến, đồng thời dùng không quân, hải quân tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đứng trước thử thách nghiêm trọng, bạn bè quốc tế lo ngại liệu Việt Nam có thể đương đầu với Mỹ. Song với tư duy khoa học và biện chứng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng đã đánh giá đúng tương quan lực lượng ta - địch và đề ra chủ trương động viên cả nước kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất cứ tình huống nào. Người khẳng định trong Lời kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ: “Lúc này chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước”. Khi đế quốc Mỹ dùng máy bay ném bom Thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng, ngày 17/7/1966, Người ra lời kêu gọi: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Trong những năm cuối đời, chuẩn bị cho việc “ra đi”

về thế giới vĩnh hằng, Người đã viết bản Di chúc với khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cháy bỏng hơn bao giờ hết. Dù Người biết mình không thể cưỡng lại quy luật của cuộc đời, không thể tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đi đến chặng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhưng Người vẫn rất lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Người viết: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Dù khó khăn khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi... Đế quốc Mỹ nhất định phải rút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Niềm tin, khát vọng mãnh liệt ấy thể hiện tình cảm sâu nặng của Người với miền Nam ruột thịt và trở thành sự thôi thúc trong tâm khảm mỗi người dân hai miền Nam - Bắc đất nước cùng phấn đấu cho ngày mai thống nhất nước nhà, là động lực mạnh mẽ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước khó khăn, lâu dài, gian khổ, song nhất định thắng lợi.

Vào thời khắc lịch sử 11 giờ 30 phút trưa ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng pháp phới tung bay trên nóc phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn, chiến dịch lịch sử

mang tên Bác Hồ kính yêu toàn thắng, sự nghiệp giải phóng miền Nam kết thúc thắng lợi. Miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông liền một dải, đất nước thu về một mối. Từ đây, Nam, Bắc sum họp một nhà, chung vui niềm vui thống nhất. Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ sau những năm dài trường kỳ kháng chiến đã trở thành hiện thực. Chiến thắng 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp một nhà”... Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc có được tới ngày nay là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hy sinh to lớn của nhân dân và toàn dân tộc nên trở thành điều thiêng liêng, cao cả trong mỗi người Việt Nam yêu nước.../.

TẤM GƯƠNG CÔNG AN TIÊU BIỂU

Với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, Đại úy Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng Công an thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc, sát cánh cùng tập thể Công an xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Sinh ra và lớn lên tại xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, sau khi tốt nghiệp Trung cấp An ninh, được cử tham gia huấn luyện Điều lệnh, quân sự, võ thuật, thể dục thể thao tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang, tháng 4/2014, Đại úy Nguyễn Văn Tuấn được điều động về công tác tại Công an phường Thọ Xương, TP Bắc Giang. Đến 21/02/2020, Đại úy Tuấn được luân chuyển về công an thị trấn Nham Biền, giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị trấn Nham Biền cho đến nay. Xác định công tác tuyên truyền là một trong những biện pháp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, ngay từ khi được phân công nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Văn Tuấn đã cùng các đồng đội Công an thị trấn dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nắm bắt đặc điểm, tình hình an ninh trật tự; thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của nhân dân để



Đ/c Nguyễn Văn Tuấn tại Lễ Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an xã tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2023

kịp thời báo cáo, đề xuất với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn.

Bản thân đồng chí Tuấn đã tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn ban hành công văn tuyên truyền, vận động toàn dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đảm bảo an ninh trật tự. Kết quả, công an thị trấn Nham Biền đã vận động thu hồi, giao nộp 03 súng tự chế, 40 dao, kiếm và nhiều loại vũ khí thô sơ khác; tuần tra, kiểm soát phát hiện 03 đối tượng có hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép, lập hồ sơ xử phạt vi

phạm hành chính 04 trường hợp 30.000.000đ.

Trong quá trình làm việc, Đại úy Nguyễn Văn Tuấn luôn thể hiện sự mưu trí, sáng tạo trong công tác, chiến đấu. Với vai trò Phó trưởng Công an thị trấn, Nguyễn Văn Tuấn đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tích cực thực hiện phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, hoàn thành các chỉ tiêu mà đơn vị đã đặt ra như: trực tiếp chỉ đạo bắt 04 vụ với 04 đối tượng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự huyện bắt 01 vụ với 02 đối tượng về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Phối hợp cùng Đội Cảnh sát phòng chống ma túy công an huyện bắt 05 vụ với 05 đối tượng về tội Tàng trữ trái phép chất ma

☞ tủy. Trực tiếp kiểm tra, phát hiện bắt 02 vụ với 10 đối tượng về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy; bắt 04 vụ với 21 đối tượng có hành vi Đánh bạc; tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh phát hiện 07 vụ với 11 đối tượng vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tham mưu UBND huyện, Trưởng Công an huyện ra Quyết định xử phạt đối với 32 trường hợp vi phạm hành chính số tiền 116.250.000 đồng. Tuần tra, kiểm soát đảm bảo việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid phát hiện 82 công dân vi phạm; tham mưu cho Chủ tịch UBND thị trấn Nham Biền ra Quyết định xử phạt với số tiền 86.000.000đ...

Bản thân đồng chí Tuấn đã trực tiếp chỉ đạo kiểm tra hành chính phát hiện 02 chủ cơ sở kinh doanh Karaoke có hành vi: “Không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền”; 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet vi phạm: “Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng”; Kiểm tra cư trú tại nhà trọ phát hiện 11 công dân không thực hiện khai báo lưu trú, tạm trú. Lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 11 trường

hợp với 2.200.000đ; Lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại thị trấn 22 đối tượng; Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 05 đối tượng; Xây dựng mới 01/01 Hộp thư bí mật và 01 Cơ sở bí mật phục vụ công tác nắm tình hình ANTT trên địa bàn... Đồng thời chỉ đạo trình sát gọi hỏi, cảm hóa giáo dục, kiểm danh kiểm diện 428 lượt đối tượng.

Để phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng, huy động được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, Đại úy Nguyễn Văn Tuấn còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở. Từ năm 2020 đến nay, đã tham mưu xây dựng mới 30 mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở. Nhìn chung tất cả các mô hình đều hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, anh thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; có lối sống lành mạnh,

luôn gương mẫu thực hiện hành động, việc làm ý nghĩa góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân được nhân dân ghi nhận, biểu dương. Năm 2021, trên đường từ cơ quan về nhà gặp vụ việc tai nạn xảy ra tại thôn Long Trường Vân, xã Yên Lư, Đại úy Tuấn đã lập tức sơ cứu và kịp thời đưa người bị nạn đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng. Cảm phục trước việc làm ý nghĩa trên, gia đình người bị nạn đã viết tâm thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Yên Dũng nói chung và cảm ơn cá nhân đồng chí Tuấn nói riêng.

Với nhiều thành tích tiêu biểu trong toàn lực lượng, Đại úy Nguyễn Văn Tuấn đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp từ Bộ Công an, tỉnh, huyện... Vừa qua, anh là 1 trong 10 gương mặt Công an xã tiêu biểu được Công an tỉnh tuyên dương tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên.

Tin tưởng rằng, sau hơn 10 năm gắn bó trong nghề, với hành trang là bề dày kinh nghiệm tích lũy sẽ là động lực để anh luôn vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an thị trấn Nham Biền ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY QUÝ I/2024

Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện năm 2023; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Làm tốt công tác huấn học và thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên, tổ chức mở 06 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 847 học viên. Duy trì có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện. Phát động và triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024. Triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024...

Huyện ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy và phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) trong Đảng bộ huyện; ban hành các văn bản lãnh đạo triển khai công tác tổ chức đảng, đảng viên năm 2024. Chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ. Hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự 16/18 xã, thị trấn. Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2024 cho 119 đồng chí. Quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng viên; tổng số đảng viên đảng bộ huyện là 7548 đồng chí...

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng. Ban hành Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm

2024; Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy xây dựng Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024, đồng thời tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên 13 đơn vị với 19/53 người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch...

Huyện ủy chỉ đạo tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận chính quyền. Cùng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân vận cộng đồng. Tích cực phối hợp tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Xây dựng, triển khai Kế hoạch tiếp xúc, đối thoại của Thường trực Huyện ủy năm 2024... Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tổ chức đăng ký 05 mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2024. Đẩy mạnh hoạt động của Tổ Dân vận cộng đồng ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thu hoạch các cây màu vụ đông và gieo cấy vụ chiêm xuân 2024...Tổ chức phát động “Tết trồng cây” xuân Giáp Thìn năm 2024, toàn huyện đã trồng được 20.000 cây các loại, đạt 106% kế hoạch.

Trong quý I/2024, giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2024 (giá so sánh 2010) ước đạt 4.111,153 tỷ đồng, tăng 17,09% so với cùng kỳ. Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện phối hợp

☞ với các sở, ban, ngành tỉnh triển khai lập quy hoạch Phân khu 6, phân khu 7, phân khu 8 đô thị Bắc Giang; rà soát các nội dung liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Giang để phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm. Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai công tác GPMB của 66 dự án trên địa bàn, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Trong 3 tháng đầu năm 2024 đã cấp mới, cấp đổi 634 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tổng diện tích 33,35 ha. Cấp 286 giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; lũy kế đến nay toàn huyện đã cấp 18.297 giấy trên tổng số lượng giấy cần cấp là 19.882 giấy, đạt 92,03%.

Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường, khoáng sản; tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 và Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện...

Huyện ủy chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng, chống các dịch bệnh khác trong tình hình mới. Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền giới tính dân số, tổng số sinh là 275 trẻ, trong đó có 140 nữ, chiếm tỷ lệ 50,9%. Tiếp tục chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn, đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Chủ động

nắm tình hình nhân dân, tổ chức thăm và tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho các đối tượng chính sách, người có công tiêu biểu, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, người mù, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số 19.851 suất, tổng trị giá 9.627,4 triệu đồng. Công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được quan tâm, giải quyết việc làm mới cho 609 lao động, đạt 25,91% KH năm. Tổ chức thành công giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyện thoi” huyện Yên Dũng lần thứ IV, năm 2024.

Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh phong trào phòng chống tham nhũng; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện đọt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ theo quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025; Chỉ đạo, triển khai tham gia ý kiến vào Đề án “nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường thuộc thành phố Bắc Giang”. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí đô thị để thành lập phường đối với 07 xã, thị trấn. Ban hành Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án “nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường thuộc thành phố Bắc Giang”./.

PHÁT HUY VAI TRÒ THAM MƯU VÀ NÒNG CỐT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN



Người dân thôn Phú Thịnh, xã Lăng Sơn vệ sinh đường làng

Xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, sau 03 năm thực hiện Kết luận số 54-KL/TU ngày 03/3/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp huyện Yên Dũng đã phát huy tốt vai trò tham mưu và nòng cốt trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ

chính trị của địa phương. Chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương thức hoạt động, hướng các phong trào thi đua yêu nước về cơ sở, khu dân cư. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, coi trọng công tác xây dựng tổ

chức đoàn, hội, thường xuyên vận động thu hút kết nạp đoàn viên, hội viên vào tổ chức; chú trọng thu hút các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia công tác Mặt trận, đoàn thể, tạo sự đa dạng về thành phần tham gia, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận, các đoàn thể.

Chủ động đổi mới công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các

☞ Nghị quyết, quyết định của địa phương. Tuyên truyền, triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và về chủ quyền biển, đảo; tham gia hưởng ứng giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tuyên truyền cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang”; “Tìm hiểu

Luật an ninh mạng và nhận diện thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng”; “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”.... Kết quả, MTTQ các cấp đã phối hợp tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, tổ dân phố, hội nghị được 795 buổi cho trên 28.500 lượt người dự.

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; vận động nhân dân thực hiện Kết luận số 99- KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường như: phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, ra mắt Mô hình “Chính quyền thân thiện”...Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai; thực hiện các quy định về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng

tại các dự án trọng điểm lớn của huyện, giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Kết quả, đã phối hợp tuyên truyền được 856 buổi với trên 48.000 lượt người dự; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của Ban công tác Mặt trận, chi đoàn, chi hội, các cuộc họp dân được 1.215 buổi, có trên 45.000 lượt người dự, treo 190 băng rôn, khẩu hiệu, hơn 345 pano, áp phích...

Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tập trung thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, như: Giám sát về tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; về tình hình thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; về thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN trong một số doanh nghiệp trên địa bàn; về chính sách về vay vốn tín dụng ngân hàng chính sách xã hội; về thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; về thực hiện nhiệm vụ của cán bộ

(Xem tiếp trang 10)

KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 38-CT/TW VỀ “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị quyết liệt, sáng tạo, đạt được kết quả quan trọng, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khoẻ Nhân dân của huyện.

15 năm qua, huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, cụ thể hóa Chỉ thị số 38-CT/TW, nhất là sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 360-CV/HU, ngày 04/10/2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT. UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến năm 2030, xây



Nhân viên y tế khám bệnh cho học sinh tại Trường THPT Yên Dũng số 1

dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tăng cường hiệu quả hoạt động của BCĐ; chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký chỉ tiêu, thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động các đối tượng thuộc địa bàn quản lý tích cực tham gia BHYT.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW (sau này gắn với Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị) Đề án lộ trình BHYT toàn dân và chính sách BHYT trên địa bàn huyện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, qua đó ngày càng nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính

quyền cơ sở và người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHYT.

Công tác quản lý nhà nước về BHYT và quản lý quỹ BHYT ngày càng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu xây dựng kế hoạch hằng năm và từng thời kỳ, xác định được chỉ tiêu về dân số tham gia BHYT, nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng để mua thẻ BHYT cho người nghèo, hộ cận nghèo, người được hưởng chính sách xã hội. Kết quả, tỷ lệ bao phủ BHYT trong toàn huyện đã tăng qua các thời kỳ: Giai đoạn 2009-2014, số người tham gia là 147.325 người, chiếm tỷ lệ 89,81%;

☞ giai đoạn 2015-2019, số người tham gia là 153.540 người, chiếm tỷ lệ 99,31%; giai đoạn 2020-2023, số người tham gia là 159.686 người, chiếm tỷ lệ 99,38%. Nổi bật là tỷ lệ người nghèo, người cận nghèo, người trên 80 tuổi trên địa bàn huyện được cấp thẻ BHYT từ năm 2009 đến nay luôn đạt 100%.

Cùng với việc gia tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người dân trên địa bàn huyện cũng được đảm bảo. Chất lượng của các dịch vụ y tế được cải thiện, quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được đảm bảo do việc mở rộng phạm vi thanh toán, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội như (người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi) đều được chăm sóc sức khỏe thông qua Quỹ BHYT. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảm bớt thời gian chờ đợi, tránh gây phiền hà cho người bệnh. Vì vậy, số người khám, chữa bệnh bằng BHYT ngày càng nhiều. Năm 2015 có 112.746 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, thì đến năm 2018 số lượt người khám, chữa bệnh BHYT là 142.882 lượt người và đến năm 2023 là 358.921 lượt người./.

PHÁT HUY VAI TRÒ THAM MƯU...

(Tiếp theo trang 8)

công chức cấp xã; về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động tổ chức thực hiện khảo sát, lấy ý kiến hài lòng của người dân trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, việc quản lý của chính quyền, việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Từ đó, góp phần tích cực định hướng chủ trương lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của nhà nước và việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn huyện.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc triển khai quán triệt các kết luận, chỉ thị, các văn bản của trung ương, tỉnh đối với công tác hội quần chúng. Tích cực đưa ra các chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường

hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn, cụ thể hóa việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; xác định công tác lãnh đạo các hội quần chúng là một nội dung quan trọng trong công tác dân vận của các cấp ủy đảng, chính quyền, đưa nội dung lãnh đạo các hội quần chúng vào chương trình công tác hàng năm của các cấp ủy. Chỉ đạo từng cấp hội vận dụng, cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của cấp trên đưa vào chương trình, kế hoạch hoạt động của hội hàng năm; phát huy tích cực vai trò tham mưu, tạo sự chuyển biến về nhận thức đối với cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về vai trò của các tổ chức hội, nhất là ở cơ sở.

Có thể thấy, việc thực hiện tốt công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp huyện Yên Dũng đã góp phần quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn, xây dựng đảng bộ, chính quyền huyện ngày càng khởi sắc./.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 33-NQ/TW VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ, CON NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Ngày 09/6/2014 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trên địa bàn huyện bên cạnh những thuận lợi cũng đứng trước những khó khăn, thách thức, nhất là đạo đức xã hội có một số mặt xuống cấp; tác động mặt trái của cơ chế thị trường, những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, các sản phẩm văn hoá độc hại xâm nhập ngày càng phức tạp, khó kiểm soát...

Song, với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương của cấp ủy, chính quyền các cấp, 05 mục tiêu cụ thể trong Nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch; các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết được tổ chức triển khai bài bản, nghiêm túc; trong đó nổi bật là: 159/159 thôn, xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa - khu thể thao; 18/18 xã, thị trấn có sân chơi, bãi tập thể thao; 92,8% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 90% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 16/16 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, tăng 25% so kế hoạch; đã nâng cấp, trùng



Các câu lạc bộ văn nghệ thôn, xóm, tổ dân phố được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

tu, tôn tạo 84 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng; phối hợp hoàn thiện hồ sơ đề nghị chùa Vĩnh Nghiêm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích cấp quốc gia đặc biệt... Góp phần cổ vũ, động viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đã đề ra.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, trong đó hoàn thành các mục tiêu: 100% người dân được nâng cao mức hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; 100% xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% thôn, tổ dân

phố có nhà văn hóa, khu thể thao đạt tiêu chuẩn và hoạt động hiệu quả; 95% trở lên gia đình đạt tiêu chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa; 95% trở lên thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; 100% xã đạt văn hóa tiêu biểu; 100% thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh...; các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, xác định rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong việc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33-

(Xem tiếp trang 13)

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỔ CHỨC LỄ HỘI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện thường diễn ra vào dịp đầu xuân, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết. Trong thời gian qua, UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo ban hành văn bản về tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động tại di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; kế hoạch tổ chức các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 trên địa bàn huyện. UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức lễ hội của đơn vị, thu hút được số lượt khách và người dân đến tham gia lễ hội vượt trội so với những năm trước.

Để công tác quản lý, tổ chức Lễ hội và các hoạt động di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quản lý và tổ chức lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ hội; kiểm tra, giám sát việc tổ



Lễ hội chùa Vinh Nghiêm

chức các hoạt động trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2024; phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện, UBND xã Trí Yên, chùa Vinh Nghiêm tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2024 trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện, tính đến hết ngày 14/3/2024, có 32 lễ hội được tổ chức trên địa bàn huyện, trong đó có 04 lễ hội cấp xã, 28 lễ hội do thôn, tổ dân phố có di tích tổ chức.

UBND huyện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du

lich tổ chức thành công Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vinh Nghiêm huyện Yên Dũng lên chùa Hạ Tây Yên Tử huyện Sơn Động; tổ chức thành công giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh Non Vua huyền thoại” lần thứ IV, năm 2024. Năm 2024, Chủ tịch UBND huyện giao cho UBND xã Trí Yên chủ trì phối hợp với chùa Vinh Nghiêm và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ hội Vinh Nghiêm năm 2024. UBND xã, thị trấn đã ban hành Kế hoạch tổ chức các lễ hội, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực

phẩm và vệ sinh môi trường khi tổ chức lễ hội.

Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng bá về di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Tính đến nay số lượng khách về thăm quan, chiêm bái tại các lễ hội, di tích lịch sử văn hóa và các điểm du lịch trên địa bàn huyện khoảng 97,500 lượt người.

Đề công tác tổ chức văn minh, đúng quy định, UBND huyện đã chỉ đạo Đội Kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành kiểm tra hơn 20 lễ hội trên địa bàn. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở các đơn vị tổ chức lễ hội thực hiện tốt kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; không xảy ra tình trạng cờ bạc, ăn xin trá hình, lưu hành, kinh doanh các loại văn hóa phẩm trái phép, không có dịch vụ đồi bại, hoạt động mê tín dị đoan; không có đơn vị nào tự ý đưa hiện vật vào di tích.

Có thể thấy, nhìn chung các hoạt động của lễ hội được diễn ra theo kế hoạch và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và đúng theo quy định... Kinh phí tổ chức lễ hội được sử dụng chủ yếu là kinh phí xã hội hóa; có Chùa, Đình Tân Độ xã Tân Liễu tổ chức lễ hội gắn với công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh./.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP...

(Tiếp theo trang 11)

NQ/TW; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng về văn hóa. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa và tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung, con người Yên Dũng nói riêng.

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp đối với lĩnh vực văn hóa. Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra đối với các hoạt động văn hóa, đặc biệt là việc quản lý các hoạt động trên mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức; phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, tuyên truyền, quảng bá những sản phẩm văn hóa độc hại, trái với thẩm phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc.

Ba là, tập trung triển khai tuyên truyền, thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, các hệ giá trị cốt lõi trong xây dựng con người Yên Dũng phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm và Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm gắn

với phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Bốn là, quan tâm xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị, nhất là các chuẩn mực văn hóa, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng bộ máy phục vụ nhân dân liêm chính, hành động; hình ảnh người cán bộ, đảng viên tận tụy, có trình độ, năng lực, có đức, có tài, nghiêm túc thực hiện công vụ; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Năm là, tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy ước, hương ước thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu thực tiễn, xây dựng văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Sáu là, huy động các nguồn lực, dành nguồn kinh phí cho việc đầu tư nâng cấp, cải tạo xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, khu thể thao từ huyện đến cơ sở. Tăng cường các giải pháp phát huy hiệu quả công năng sử dụng các nhà văn hóa, sân luyện tập thể thao, phục vụ nhu cầu hưởng thụ của người dân; đẩy mạnh, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch./.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024

Năm 2024, UBND huyện đặt ra mục tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Toàn huyện có 9 xã đã đạt chuẩn NTM, 8 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 và xây dựng lộ trình, kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, NTM thông minh thời gian tiếp theo. Phấn đấu 32 thôn đã đạt thôn NTM kiểu mẫu tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu đã đạt theo quy định của UBND tỉnh; rà soát, xây dựng lộ trình, kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đối với các thôn đảm bảo điều kiện trong thời gian tiếp theo. Phấn đấu nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn: tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2021-2025) giảm còn 1,6%; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 64-65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân có thẻ BHYT duy trì đạt 99,4%; duy trì tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước

hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 80,1% (tỷ lệ dùng nước sạch từ các công trình cấp nước SHTT đạt 58,2%).

Để đạt được mục tiêu trên, UBND huyện đặt ra cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM theo hướng chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu ở cơ sở (thôn, xóm) và vai trò chủ thể người dân trong thực hiện Chương trình. Tập trung tuyên truyền kết quả xây dựng NTM, cách làm hay, sáng tạo, sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện thôn NTM kiểu mẫu để nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, khơi dậy, phát huy năng động sáng tạo của người nông dân trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục đưa phong trào thi đua “*Yên Dũng chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025*”, cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh*” và các phong trào thi đua của ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương đi vào chiều sâu; nhân rộng các phong trào, mô hình đã

đem lại hiệu quả, nhất là phong trào hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng công trình công cộng; kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân rộng.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương và chỉ đạo của các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác tập huấn nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện ở cơ sở đối với cán bộ làm công tác xây dựng NTM, trọng tâm tập trung vào đội ngũ cán bộ cấp thôn về cách làm, phương pháp huy động sự tham gia của cộng đồng; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, tạo phong trào thi đua rộng khắp giữa các địa phương, thôn, xóm, hộ gia đình.

Hai là, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị. Chỉ đạo UBND các xã tập trung triển khai đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới sử dụng nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Chương trình MTQG xây dựng NTM và từ các nguồn vốn lồng ghép khác để duy trì, nâng cao chất lượng

các tiêu chí NTM đã đạt; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, khai thác công trình sau đầu tư đảm bảo bền vững.

Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị. Ưu tiên đầu tư hình thành và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thu mua, kết nối, cung ứng nông sản, cơ sở hạ tầng chế biến, thương mại và dịch vụ gắn với vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn.

Ba là, phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Lồng ghép các chương trình, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, đồng thời áp dụng cơ giới hóa đồng bộ gắn với các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... theo hướng kinh tế tuần hoàn, ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp gắn với áp dụng quy trình kỹ thuật chuẩn, cấp mã vùng sản xuất và truy xuất nguồn gốc, gắn với sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ hoặc các tiêu chuẩn khác. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc duy trì và xây dựng mới các mô hình ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp hiện đại theo kế hoạch năm 2024.

Tập trung hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể, tem nhãn, bao bì, truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa tạo sự khác biệt để nâng cao giá trị cho các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng và sản phẩm tham gia Chương trình OCOP.

Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” năm 2024; quản lý chặt chẽ và nâng hạng sao các sản phẩm đã đạt OCOP; gắn Chương trình OCOP với phát triển ngành nghề nông thôn và du lịch nông thôn. Chỉ đạo phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phấn đấu nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện đạt từ 3 sao trở lên từ 29-31 sản phẩm (tăng 5-7 sản phẩm so với năm 2023).

Tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động của 78 Hợp tác xã nông nghiệp, thành lập mới từ 2-3 hợp tác xã nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012. Tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc

Giang; hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp theo *Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023*.

Bốn là, xây dựng đời sống văn hóa mới, tạo chuyển biến môi trường nông thôn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là xây dựng gia đình, thôn, xóm văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở nông thôn; khuyến khích và thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút số lượng lớn người dân tham gia, nhằm phát huy và bảo tồn giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của thôn, xóm.

Tiếp tục làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, tổ chức vệ sinh định kỳ hàng tháng theo Kết luận số 99-KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 278/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn; chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên

(Xem tiếp trang 21)

TRIỂN KHAI CUỘC THI BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ TƯ, NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn huyện đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngày 05/3/2024, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã phát động Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn huyện.

Đối tượng dự thi là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, cộng tác viên báo chí trong huyện; đoàn viên thanh niên các tổ chức đoàn thể huyện đến cơ sở.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt thuộc một trong các loại hình: tạp chí (in hoặc điện tử), báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video clip; là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi,



bảo đảm tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không quá 25% đối với thể loại Báo).

Chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: (1) Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay; (2) Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; (3) Thực tiễn,

kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Chỉ đạo 35 các xã, thị trấn thành lập Hội đồng thẩm định của cấp mình để thẩm định, lựa chọn các bài dự thi đảm bảo chất lượng theo Thể lệ của Ban Tổ chức cuộc thi; đối với các tổ chức đảng là các cơ quan, đơn vị của Trung ương, tỉnh, huyện tổ chức thu nhận, thẩm định, lựa chọn các tác phẩm dự thi đảm bảo chất lượng theo Thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi. Các tác phẩm sau khi đã được thẩm định, lựa chọn gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện trước ngày 31/5/2024./.

TIN TRONG HUYỆN

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (02/4/1904-02/4/2024)

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có văn bản chỉ đạo về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024). Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, tạo sức lan toả sâu rộng trong Nhân dân. Một số khẩu hiệu tuyên truyền: Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024)!; Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất!; Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời!; Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ ĐỀ ÁN SÁT NHẬP ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN YÊN DŨNG VỚI THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Theo đó, đối tượng lấy ý kiến là cử tri có đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên địa bàn huyện Yên Dũng đủ 18 tuổi tính đến ngày ngày 21/4/2024. Nội dung lấy ý kiến cử tri đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên địa bàn toàn huyện về Đề án “nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường thuộc thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang”; lấy ý kiến cử tri đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên địa bàn 02 đơn vị thị trấn Tân An, xã Lão Hộ về việc nhập thị trấn Tân An với xã Lão Hộ để

thành lập ra đơn vị hành chính mới; Lấy ý kiến cử tri đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trên địa bàn 08 xã, thị trấn: Nham Biền, Tân An, Lão Hộ, Hương Gián, Tân Liễu, Cảnh Thụy, Tiên Phong, Nội Hoàng về việc thành lập phường thuộc thành phố Bắc Giang. Thời gian lấy ý kiến vào ngày 21/4/2024 (Chủ nhật).

HỘI THI TIN HỌC TRẺ HUYỆN YÊN DŨNG NĂM 2024

Ngày 14/3/2024, tại trường THCS Nham Biền số 1, Huyện đoàn, Hội LHTN, Hội Đồng Đội huyện, Phòng GD&ĐT huyện phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ huyện Yên Dũng năm 2024. Tham gia hội thi có 123 thí sinh, đến từ 37 trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Tại đây, các thí sinh tham gia tranh tài ở 02 phần thi gồm: Thi tìm hiểu kiến thức về Tin học và thi viết phần mềm sáng tạo. Tại phần thi tìm hiểu kiến thức về Tin học được chia làm 2 bảng, bảng A dành cho đối tượng học sinh Tiểu học (thời gian thi 90 phút): Thi kỹ năng lập trình, hướng tạo ra sản phẩm. Sử dụng ngôn ngữ lập trình giải các bài toán thuộc chương trình tiểu học. Bảng B dành cho đối tượng là học sinh Trung học cơ sở (thời gian thi 120 phút): Sử dụng ngôn ngữ lập trình bất kỳ... để lập trình online theo thể thức quốc tế (ICPC) với các thuật toán thuộc chương trình THCS.../.

LIÊN HOAN CÁC CÂU LẠC BỘ NHÀ TRỢ CÔNG NHÂN

Ngày 17/3/2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Yên Dũng tổ chức liên hoan các câu lạc bộ (CLB) nhà trợ công nhân với sự tham gia của 9 CLB nhà trợ đến từ xã Tiên Phong và Nội Hoàng. Mỗi đội tham gia trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; ném bóng vào rổ và thi tài năng. Với sự chuẩn bị công phu, đầu tư về trang phục, dàn dựng, các đội đã

☞ mang đến liên hoan nhiều tiết mục ấn tượng. Kết thúc, Ban tổ chức đã trao 2 giải A cho CLB nhà trọ công nhân An Thịnh xã Tiền Phong và CLB nhà trọ thôn Sy, xã Nội Hoàng; trao 3 giải B và 4 giải Khuyến khích cho các đội còn lại; trao ba giải phụ cho đội có màn chào hỏi ấn tượng nhất và phần thi tài năng xuất sắc nhất và ném bóng xuất sắc nhất./.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN NĂM 2024

Thực hiện Công văn số 1257/UBND-KGVX ngày 15/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện năm 2024; Chủ tịch UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Bảo hiểm xã hội huyện; Bru điện huyện; Các tổ chức, cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện năm 2024./.

KHẮC PHỤC NHIỀU CỤM ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG BỊ HỎNG

Trong thời gian qua, nhiều cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện bị hỏng được UBND huyện chỉ đạo và thực hiện khắc phục như: tại ngã tư giữa đường tỉnh 293 và đường liên xã thuộc xã Hương Gián; đèn tín hiệu giao thông ở xã Cảnh Thụy; Cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thị trấn Tân An... Trong thời gian tới, UBND huyện phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh khắc phục bất cập về hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư giao giữa quốc lộ 17 và đường Võ Văn Kiệt thuộc địa bàn xã Tiền Phong./.

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ Tăng cường phối hợp phòng chống bạo lực học đường. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ngành: Phòng Giáo dục và Đào tạo; Công an huyện; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; Phòng Y tế; Phòng Tài chính - Kế hoạch; UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị trên; Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học huyện theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị trên. Đồng thời, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện những nội dung quy định Chỉ thị trên và các văn bản chỉ đạo của tỉnh Bắc Giang./.

CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN CỦA UBND HUYỆN QUÝ I/2024

Quý I/2024, toàn huyện đã tiếp 166 lượt, với 177 người, đến phản ánh 174 vụ việc (KN 04; TC 02; ĐN 168); trong đó 87 vụ việc cũ (KN 01; TC 01; ĐN 85), 87 vụ việc mới phát sinh (KN 03; TC 01; ĐN 83); giảm: 01 lượt, giảm 12 người và tăng 20 vụ việc (KN tăng 01; TC giảm 04; ĐN tăng 23) so với cùng kỳ năm 2023. Nội dung chủ yếu về lĩnh vực đất đai, vấn đề thu hồi bồi thường đất đai, cấp GCNQSD đất, tranh chấp đất đai./.

BẮC GIANG PHẤN ĐẤU THÀNH LẬP MỚI ÍT NHẤT 80 HỢP TÁC XÃ TRONG NĂM 2024

Ngày 05/3/2024, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động các đơn vị thành viên năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì HTX năm 2024. Theo đó, triển khai nhiệm vụ năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu thành lập mới ít nhất 80 HTX trong các lĩnh vực, địa bàn; kết nạp thêm từ 30-40 đơn vị tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh. Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo đẩy mạnh tuyên truyền Luật HTX năm 2023. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX, đơn vị thành viên, 100% đơn thư của các HTX đều được xem xét, tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật. Sử dụng an toàn nguồn vốn, phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội quản lý, lựa chọn cho vay từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm. Tiếp tục xây dựng và triển khai hiệu quả các Đề án hỗ trợ phát triển các mô hình HTX.../.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Căn cước... ; căn cứ tài liệu phổ biến Luật Căn cước và các Thông tư, Nghị định, hướng dẫn thi hành luật của Bộ Công an tổ chức tuyên truyền, phổ biến, Luật Căn

cước và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể... /.

ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP YÊN LƯ, HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000. Cụ thể, điều chỉnh ranh giới khu công nghiệp, điều chỉnh giảm ranh giới khu vực phía Tây Bắc giáp Trường trung học cơ sở Yên Lư khoảng 5.400m² để phục vụ mở rộng diện tích trường học; bố trí đất xây dựng trạm y tế, công an xã, bưu điện văn hóa xã trong tương lai theo yêu cầu của địa phương; mở rộng ranh giới phía Tây Nam khu vực giữa thôn Thạch Xá khoảng 5.400m², đảm bảo giữ nguyên tổng diện tích khu công nghiệp đã được phê duyệt là 377ha.../.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA, NẮM BẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THÁO GỖ MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TẠI HUYỆN YÊN DŨNG

Ngày 19/3/2024, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện và tháo gỡ một số vướng mắc trong triển khai dự án trọng điểm tại huyện Yên Dũng. Đồng chí Lê Ánh Dương cùng đoàn công tác kiểm tra dự án cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu; kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp QL 17 đoạn từ cống Kem (xã Yên Lư) đi Tiên Phong... Làm việc với đoàn kiểm tra, lãnh đạo huyện Yên Dũng báo cáo tiến độ GPMB dự án hạ tầng KCN Yên



Lưu và tình hình một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

TỪ 0 GIỜ NGÀY 1/4, BẮC GIANG TỔ CHỨC ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ

Ngày 19/3/2024, Cục Thống kê tỉnh Bắc Giang tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 cho các thành viên tham gia tổ giúp việc, lãnh đạo các Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện. Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được tiến hành bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2024 và kết thúc ngày 30/4/2024. Đây là cuộc điều tra có quy mô mẫu lớn nhất trong các cuộc điều tra mẫu do ngành Thống kê chủ trì. Đợt điều tra còn cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau đợt Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020-2024.

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀO THỰC TIỄN

Ngày 19/3/2024, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: Nghiên cứu, vận dụng tác phẩm “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vào thực tế ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận đi sâu phân tích làm rõ thêm giá trị, ý nghĩa của nội dung tác phẩm với toàn hệ thống chính trị cả nước nói chung và hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang nói riêng. Sau hội thảo, Trường Chính trị tỉnh sẽ có báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời

mong muốn các đại biểu trên cương vị công tác của mình tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với tỉnh để có nhiều định hướng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.../.

TĂNG CƯỜNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH DƯ LUẬN XÃ HỘI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bắc Giang vừa đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, tiếp nhận thông tin phản ánh dư luận xã hội trên không gian mạng. Cụ thể, qua mạng xã hội Facebook, có tên gọi: Tiếp nhận dư luận (Sử dụng ứng dụng chat Messenger để phản ánh); đường dẫn: <https://www.facebook.com/profile.php?id=61557078428326> hoặc có thể quét mã QR để truy cập. Qua mạng xã hội Zalo, có tên gọi: Tiếp nhận dư luận; sử dụng link để truy cập: zalo.me/g/ezslhk387 hoặc có thể quét mã QR để truy cập.

BẮC GIANG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2024

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024. Theo đó, BCĐ 389 tỉnh yêu cầu các sở, ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh, BCĐ 389 các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả...; Tập trung chỉ đạo thực hiện các kế hoạch chuyên đề, trọng điểm như: Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử; chống buôn lậu và vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm qua biên giới; chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...; đổi mới tuyên truyền để người tiêu dùng nhận biết tác hại của buôn lậu, gian



lận thương mại và hàng giả, tuyên truyền cho Nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tố giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.../.

TRIỂN KHAI CUỘC THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT NHÀ NÔNG LẦN THỨ 11

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh lần thứ 11, năm 2024 – 2025. Theo đó thời gian tổ chức Cuộc thi từ khi phát động, triển khai đến hết ngày 31/5/2025. Đối tượng dự thi bao gồm các tổ chức, cá nhân là hội viên nông dân đủ 18 tuổi, đang làm nghề nông hoặc sống ở nông thôn; không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo; có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Bắc Giang từ năm 2017 trở lại đây. Mỗi hồ sơ bao gồm 02 bộ, mỗi bộ bao gồm 04 tài liệu, trình bày trên khổ giấy A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, đóng bìa cứng. Trong đó, Phiếu đăng ký dự thi được ghi đầy đủ thông tin về người dự thi, giải pháp dự thi, lĩnh vực dự thi, danh sách đồng tác giả (nếu có) và được cơ quan công tác hoặc chính quyền, đoàn thể địa phương nơi tác giả cư trú xác nhận.../.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 15)

các cấp trong việc tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách, quy định về bảo vệ môi trường, công tác thu gom, xử lý rác thải, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân trong quá trình triển khai thực hiện; nhân rộng, phát triển tuyến đường hoa - cây xanh từ việc đẩy mạnh thực hiện thôn nông thôn mới, kiểu mẫu, tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp; nhân rộng mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân. Xây dựng nội quy, quy ước làng xóm gắn với các quy định cụ thể về an ninh trật tự; nhân rộng các mô hình cộng đồng tự quản bảo vệ an ninh trật tự xã hội ở thôn, xóm; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng; không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự; đẩy lùi tình hình hoạt động các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để thực sự tạo ra nông thôn mới bình yên.

Năm là, huy động nguồn lực thực hiện năm 2024 và quản lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục huy động nguồn lực từ các cấp, các nguồn đóng góp của người dân, các nhà hảo tâm (hiền đất, ngày công, tiền mặt...) để thực hiện Chương trình theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, công khai và được Hội đồng nhân dân thông qua. Huy động và đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện chương trình gắn với việc tập trung cao trong quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Gắn trách nhiệm người đứng đầu với việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới./.

HỎI - ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

1. Hỏi: Đồng chí A là Huyện ủy viên, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Y vi phạm trong quá trình thực hiện quản lý dự án đầu tư kênh mương do UBND xã làm chủ đầu tư. Khi tiến hành quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí A, có 2 ý kiến như sau:

- Ban Thường vụ Huyện ủy có thẩm quyền quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí A.

- Dù hình thức kỷ luật cảnh cáo thì vẫn phải trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem xét, quyết định vì đồng chí A là Huyện ủy viên và vi phạm về thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch xã.

Vậy, ý kiến nào đúng?

Trả lời:

- Tại Điểm 1.5, Khoản 1, Điều 11, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quy định:

“Ban Thường vụ tỉnh, thành, huyện, quận ủy và tương đương quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp); quyết định khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên; cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm nhiệm vụ được giao. Trường hợp cách chức, khai trừ thì báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

- Tại Mục 1, Phần I, Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư quy định:

“Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao là công việc theo chức danh được phê chuẩn, chỉ định, bổ nhiệm, bầu cử; theo vị trí việc làm, chức trách, cương vị công tác trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mà đảng viên đó là thành viên”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, đảng viên A là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Y; vi phạm trong quá trình thực hiện quản lý dự án đầu tư kênh mương do UBND xã làm chủ đầu tư. Đồng chí A là Huyện ủy viên, có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo thì phải báo cáo và Huyện ủy X có thẩm quyền xem xét quyết định kỷ luật.

Vậy, ý kiến thứ hai là đúng.

2. Hỏi: Trường hợp đảng viên đã chấp hành bằng hình thức khiển trách được 10 tháng, tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định thay đổi hình thức kỷ luật từ khiển trách thành cảnh cáo thì thời gian chấp hành hình thức kỷ luật tiếp theo của đảng viên đó thực hiện như thế nào?

Trả lời:

- Tại Khoản 11, Điều 16, Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quy định:

“Trường hợp quyết định thay đổi hình thức kỷ luật thì thời hạn chấp hành kỷ luật được tính từ ngày quyết định kỷ luật đầu tiên có hiệu lực”

- Tại Điểm 1.2, Phần I, Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW, ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương quy định:

“Thời gian chấp hành quyết định kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên khi có quyết định thay đổi hình thức kỷ luật được tính cả thời gian đã chấp hành các quyết định kỷ luật trước đó (tính đủ 12 tháng).

Căn cứ quy định trên, trường hợp câu hỏi nêu, sau khi đã chấp hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách được 10 tháng, tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định thay đổi hình thức kỷ luật từ khiển trách thành cảnh cáo thì thời điểm chấp hành kỷ luật cảnh cáo được tính từ thời điểm chấp hành kỷ luật khiển trách trước đó; việc chấp hành hình thức kỷ luật mới của đảng viên đó phải thêm hai tháng nữa mới đủ 12 tháng theo quy định./.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác lĩnh vực y tế từ ngày 15/4/2024

Ngày 1/3/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2024/TT-BYT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương. Theo đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt lĩnh vực y tế được quy định như sau:

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng vị trí công tác. Thời điểm chuyển đổi vị trí công tác được tính từ ngày có quyết định hoặc văn bản phân công đảm nhiệm vị trí công tác đó. Đối với các quyết định và văn bản phân công đảm nhiệm vị trí công tác đã ban hành trước ngày 15/4/2024 được xét để tính thời gian đảm nhận vị trí công tác đó.

Đối với đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của đơn vị thì đơn vị báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp, việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.

Công bố 05 thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ từ ngày 10/4/2024

Ngày 19/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 405/QĐ-BKHHCN về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt

động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

(1) Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Thủ tục hành chính cấp trung ương:

+ Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ;

+ Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;

+ Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân không cư trú, không hoạt động tại Việt Nam.

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

+ Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

(2) Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Thủ tục hành chính cấp trung ương:

+ Thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ;

+ Thủ tục xét tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ;

+ Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân không cư trú, không hoạt động tại Việt Nam.

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

+ Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam./.

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4/2024

1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Huyện ủy và UBND huyện.

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện trong quý I/2024.

3. Tiếp tục tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 115-KH/HU, ngày 12/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và phát triển đô thị theo Nghị quyết 233-NQ/TU, ngày 25/7/2022 và Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023.

5. Tuyên truyền Kế hoạch số 13/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án “nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường thuộc thành phố Bắc Giang”.

6. Tuyên truyền về các hoạt động đối nội và đối ngoại của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

7. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng như: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Ngày sinh Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024); 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); Ngày Quốc tế Lao động (1/5)...

8. Khẩu hiệu tuyên truyền

- *Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024)!*

- *Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)!*

- *Kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2024)!*

- *Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!*

- *Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!*

- *Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!*

- *Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!*

- *Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!*

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN

Tạ Quang Khải

Phó Bí thư TT Huyện ủy

CHỈ ĐẠO NỘI DUNG

Dương Văn Đức

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

BIÊN TẬP

Ban Biên tập

Bản tin "Thông báo nội bộ"
Huyện ủy Yên Dũng

KỸ THUẬT TRÌNH BÀY

Thanh Lâm

Nguồn tài liệu:
Huyện ủy, HĐND – UBND,
các phòng, ban, cơ quan
trực thuộc huyện và các CTV.

TRONG SỐ NÀY

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Tấm gương công an tiêu biểu

TIN TRONG HUYỆN

- Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo của Huyện ủy quý I/2024
- Phát huy vai trò tham mưu và nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận trên địa bàn huyện
- Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới" trên địa bàn huyện
- Một số giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn huyện
- Công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động tại di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn huyện
- Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2024
- Triển khai Cuộc thi Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024 trên địa bàn huyện

TIN TRONG HUYỆN

TIN TRONG TỈNH

HỎI - ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG

CHÍNH SÁCH MỚI

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 4/2024

In 520 bản, khổ 19 x 27cm. Bản tin xuất bản hàng tháng. **Chế bản và in tại Nhà in Báo Bắc Giang, địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại 0204.3526656. Giấy phép xuất bản số 162/GP-XBBT do Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Giang cấp ngày 27 tháng 12 năm 2023.**



Đ/c Tạ Quang Khải-Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trao giải cho các câu lạc bộ tại Liên hoan



Các đại biểu dự Khai hội và Giỗ tổ chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang năm 2024